



ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี นั้น

บัดนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก ลำดับที่ ๒๘ ถึงลำดับที่ ๒๙, ลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๓, ลำดับที่ ๕ ถึงลำดับที่ ๗ และลำดับที่ ๙ ถึงลำดับที่ ๑๑ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมหมาย เตชวาล)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

สำเนาถูกต้อง
อรอนงค์ พงษ์
(นางสาวอรอนงค์ พงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรธรณี ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-ชื่อสกุล
๑	๖๐๕๐๐๐๒	นายสิรารุช ปัญญาณะ
๒	๖๐๕๐๐๓๓	นางศิริวรรณ จันทวาส



กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรธรณี ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วัน และเวลา	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบข้อเขียน เวลา ๑๓.๑๕-๑๔.๑๕ น. สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑-๒	ห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี ชั้น ๒ อาคารเพชร

